

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของการเสนอผลงานในระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ร่วมมือกับ The National University of Singapore และ The University of Malaya จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพระดับบัณฑิตศึกษา (Mathematics and Physical Sciences Graduate Congress) และการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับบัณฑิตศึกษา (Biological Science Graduate Congress) ที่จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพของนิสิตในระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและการวิจัยให้นิสิตได้มีวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนได้พบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพในระดับนานาชาติ และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้การพิจารณาการให้ทุนในกรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 จึงมีมติเห็นสมควรให้จัดทำเกณฑ์ทุนสนับสนุนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสนอขอรับทุน

นิสิตที่เสนอขอรับทุนจะต้องไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไปยังฝ่ายวิชาการคณะฯ

แนวทางการพิจารณา

- เป็นผลงานทางวิชาการที่มีความทันสมัย มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
- เป็นผลงานที่จะไปเสนอในรูปแบบด้วยวาจา (Oral Presentation) หรือการไปเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยใช้ภาษาอังกฤษ
- จำนวนการให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตแต่ละหลักสูตร คณะฯ จะพิจารณาเป็นปีๆ ไป

การให้ทุน

คณะจะให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะคือนุมัติ โดยคณะจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน จากเงินรายได้ กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับจากการไปเสนอผลงาน

1. ภาควิชา/หลักสูตร จะต้องสนับสนุนให้ผู้รับทุนเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการไปประชุม โดยการบรรยาย สัมมนา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งรายงานมายังฝ่ายวิชาการคณะฯ ภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการไปเสนอผลงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2549

(ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวด)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์